



อธิบดี สธ. มอบนโยบายการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หัวหน้าส่วนราชการ และครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่อำเภอภูฉินารายณ์



เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และครูผู้ดูแลเด็ก ในพื้นที่อำเภอภูฉินารายณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวขาว อำเภอภูฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อธิบดีได้ฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ขอให้ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเด็กเล็กที่อายุระหว่าง ๐-๕ ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงขอให้มีความห่วงใยในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ไม่มีปิดทอม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทุกๆวัน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น และให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล รวมถึงให้มีการจัดมุมหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กได้ดูรูปภาพ อ่านหนังสือนิทาน ฟังนิทาน เพื่อปลูกฝังการรักการอ่านของเด็กไทย

(มีต่อหน้า ๒)



อธิบดีกล่าวต่อถึงการช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องช่วยเป็นกำลังสำคัญในเรื่องการสร้างจิตสำนึก ให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย-Reduce/ ใช้ซ้ำ-Reuse/ นำกลับมาใช้ใหม่-Recycle) ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมถึงร่วมกันสานต่อแนวทางของ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง คือ ครั้วเรื่อน โดยช่วยกันจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครั้วเรื่อน” ในครั้วเรื่อนของตน และใช้พื้นที่ที่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนได้จัดทำไว้ นำไปเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก ให้แก่พี่น้องประชาชน และล่าสุด กรมฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการนำร่องสู่การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครั้วเรื่อนที่กำลังเป็นปัญหาการจัดการในปัจจุบัน เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครั้วเรื่อนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารด้วย

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นนั้น ก็เพื่อให้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน โดยช่วยกันจัดทำในรูปแบบ Big Data เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการช่วยเหลือประชาชน เพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนให้ได้มีที่พึ่งพิง สามารถขอรับความช่วยเหลือได้อีกช่องทางหนึ่ง อธิบดีกล่าวในตอนท้าย

ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑